

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๒

คำชี้แจง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทำให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๙

๒. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙) ที่ยกเลิก ดังนี้

๒.๑ ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแจ้งข้อเท็จจริงก่อนการผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑

๒.๒ ปรับปรุง เพิ่มเติม และแก้ไขรายละเอียดใน “แบบ วอ./สร ๕” ได้แก่

- เพิ่มสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้สามารถระบุได้ มากกว่า ๑ แห่ง

- เพิ่ม QR code ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดของแบบ วอ./สร ๕ เพื่อให้

พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถทวนสอบข้อมูลได้

- กำหนดเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการแจ้งข้อเท็จจริงให้เหมาะสม กล่าวคือ ลดเอกสารที่เป็นสำเนา ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเพิ่ม “แผนที่แสดงที่ตั้ง หรือพิกัด GPS ของสถานประกอบการ” เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว

๒.๓ เพิ่ม “แบบแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สร ๑๖)” เพื่อใช้ในการแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่ได้แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในเรื่องของ “ชื่อทางการค้าที่ใช้ภายในประเทศ” “ชื่อและอัตราส่วนวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)” และ “ลักษณะของวัตถุอันตราย” ไม่สามารถกระทำได้นั้น หากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องการเปลี่ยนแปลง “ชื่อทางการค้าที่ใช้ภายในประเทศ” “ชื่อและอัตราส่วนวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)” และ “ลักษณะของวัตถุอันตราย” ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงใหม่

๒.๔ ยกเลิกช่องทางการรับแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำปฏิทินและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่มีใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สร ๕) ที่ออกตามแบบฟอร์มเดิมอยู่แล้ว

ประเด็น	แนวทางการปฏิบัติ
<p>๑. ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สร ๕) ที่ออกตามแบบฟอร์มเดิม</p>	<p>ผู้ประกอบการ</p> <p>ผู้ประกอบการสามารถใช้ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สร ๕) ที่ออกตามแบบฟอร์มเดิมต่อไปได้ และเมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศฉบับใหม่) มีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบการยังสามารถใช้เลขที่รับแจ้งเดิมที่ปรากฏอยู่ในแบบ วอ./สร ๕ ตามแบบฟอร์มเดิมต่อไปได้</p>
<p>๒. การแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่ได้แจ้งไว้ (ในแบบ วอ./สร ๕ เดิม) มีการเปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>๒.๑ กรณีแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก่อนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประกาศฉบับเดิม) ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ดังนั้น หากผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>ผู้ประกอบการ</p> <p>ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย (ในหัวข้อ “คำขอแก้ไข ใบแจ้งข้อเท็จจริง”) ได้ตามเดิม หรือ ยื่นหนังสือขอแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หนังสือบริษัท) พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยงานที่ตนได้แจ้งข้อเท็จจริงไว้</p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>เมื่อเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก “รับแจ้งการแก้ไขข้อเท็จจริง” ในระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถ download และพิมพ์ “คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตราย” ที่ผ่านการรับแจ้งฯ จากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เองจากระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย</p>

ประเด็น	แนวทางการปฏิบัติ
	<p>๒.๒ กรณีแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป</p> <p>ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศฉบับใหม่) ดังนี้</p> <p>ผู้ประกอบการ</p> <p>ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจริงที่เคยได้แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ “แบบแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สธ ๑๖)” ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว โดยสามารถแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมผ่านระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย หรือ ยื่นแบบ วอ./สธ ๑๖ นี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยงานที่ตนได้แจ้งข้อเท็จจริงไว้</p> <p>ทั้งนี้ การแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในเรื่องของ “ชื่อทางการค้าที่ใช้ภายในประเทศ” “ชื่อและอัตราส่วนวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)” และ “ลักษณะของวัตถุอันตราย” ไม่สามารถกระทำได้นั้น หากผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนแปลง “ชื่อทางการค้าที่ใช้ภายในประเทศ” “ชื่อและอัตราส่วนวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)” และ “ลักษณะของวัตถุอันตราย” ผู้ประกอบการต้องดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงใหม่</p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>เมื่อเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก “รับแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติม” ในระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถ download และพิมพ์ “แบบแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สธ ๑๖)” ที่ผ่านการรับแจ้งฯ จากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เองจากระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย</p>

ประเด็น	แนวทางการปฏิบัติ
<p>๓. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑</p>	<p>๓.๑ กรณีแจ้งข้อเท็จจริงก่อนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประกาศฉบับเดิม) ดังนี้</p> <p>ผู้ประกอบการ กรณีผลิต ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันผลิตครั้งแรก</p> <p>กรณีนำเข้า ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อเท็จจริงก่อนนำวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากรเฉพาะการนำเข้าครั้งแรกเท่านั้น</p> <p>โดยใช้ “ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สร ๕) ตามแบบฟอร์มเดิม” พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว โดยสามารถแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย หรือ ยื่นแบบ วอ./สร ๕ (แบบฟอร์มเดิม) นี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บรักษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือยื่นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บรักษาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อเท็จจริง ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก “รับแจ้งข้อเท็จจริง” ในระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถ download และพิมพ์ “แบบ วอ./สร ๕ ตามแบบฟอร์มเดิม” ที่ผ่านการรับแจ้งฯ จากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เองจากระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย และเมื่อประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศฉบับใหม่) มีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบการยังสามารถใช้เลขที่รับแจ้งเดิมที่ปรากฏอยู่ในแบบ วอ./สร ๕ ตามแบบฟอร์มเดิมต่อไปได้ และสามารถพิมพ์แบบ วอ./สร ๕ ตามแบบฟอร์มใหม่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย) ได้อีกด้วย</p>
	<p>๓.๒ กรณีแจ้งข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศฉบับใหม่) ดังนี้</p>

ประเด็น	แนวทางการปฏิบัติ
	<p>ผู้ประกอบการ</p> <p>ทั้งกรณีผลิตและกรณีนำเข้า ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อเท็จจริงก่อนการผลิตหรือนำเข้าวัตถุดิบครั้งแรก ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการผลิตหรือนำเข้าวัตถุดิบชนิดที่ ๑</p> <p>ในการแจ้งข้อเท็จจริงให้ใช้ “ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สร ๕) ตามแบบฟอร์มใหม่” พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว โดยสามารถแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบ e-submission ด้านวัตถุดิบ หรือยื่นแบบ วอ./สร ๕ (แบบฟอร์มใหม่) นี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บรักษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บรักษาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>เนื่องจากประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศฉบับใหม่) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการแนบ “แผนที่แสดงที่ตั้ง หรือพิกัด GPS ของสถานประกอบการ” เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว ดังนั้นการแจ้งพิกัด GPS ของสถานประกอบการ ให้แจ้งเป็นตัวเลขพิกัด GPS หรือเอกสารที่แสดงตัวเลขพิกัด GPS โดยระบุเป็นละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมี ๓ รูปแบบ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - องศาลิปดาและฟิลิปดา (DMS) เช่น (41°24'12.2"N, 2°10'26.5"E) - องศาและลิปดาทศนิยม (DMM) เช่น (4124.2028, 210.4418) - องศาทศนิยม (DD) เช่น (41.40338, 2.17403) <p>พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>เมื่อเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อเท็จจริงถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก “รับแจ้งข้อเท็จจริง” ในระบบ e-submission ด้านวัตถุดิบ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถ download และพิมพ์ “แบบ วอ./สร ๕ ตามแบบฟอร์มใหม่” ที่ผ่านการรับแจ้งฯ จากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เองจากระบบ e-submission ด้านวัตถุดิบ</p>

ประเด็น	แนวทางการปฏิบัติ
<p>๔. การแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่ได้แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>๔.๑ กรณีแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก่อนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ประกาศฉบับเดิม) ดังนี้</p> <p>ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย (ในหัวข้อ “คำขอแก้ไข ใบแจ้งข้อเท็จจริง”) ได้ตามเดิม หรือ ยื่นหนังสือขอแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หนังสือบริษัท) พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยงานที่ตนได้แจ้งข้อเท็จจริงไว้</p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก “รับแจ้งการแก้ไขข้อเท็จจริง” ในระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถ download และพิมพ์ “คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตราย” ที่ผ่านการรับแจ้งฯ จากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เองจากระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย</p>
	<p>๔.๒ กรณีแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศฉบับใหม่) ดังนี้</p> <p>ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจริงที่เคยได้แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ “แบบแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สร ๑๖)” ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว โดยสามารถแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมผ่านระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย หรือ ยื่นแบบ วอ./สร ๑๖ นี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยงานที่ตนได้แจ้งข้อเท็จจริงไว้</p> <p>ทั้งนี้ การแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในเรื่องของ “ชื่อทางการค้าที่ใช้ภายในประเทศ” “ชื่อและอัตราส่วนวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)” และ “ลักษณะของวัตถุอันตราย” ไม่สามารถกระทำได้นั้น หากผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนแปลง “ชื่อทางการค้าที่ใช้ภายในประเทศ” “ชื่อและอัตราส่วนวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)” และ “ลักษณะของวัตถุอันตราย” ผู้ประกอบการต้องดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงใหม่</p>

ประเด็น	แนวทางการปฏิบัติ
	<p data-bbox="676 210 880 248">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p data-bbox="676 259 1436 394">เมื่อเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก “รับแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติม” ในระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย</p> <p data-bbox="676 427 1436 611">ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถ download และพิมพ์ “แบบแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ (แบบ วอ./สร ๑๖)” ที่ผ่านการรับแจ้งฯ จากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เองจากระบบ e-submission ด้านวัตถุอันตราย</p>